

HƯỚNG TỚI NGÀY BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026

QUỐC HỘI VIỆT NAM

Những dấu ấn nổi bật

QUỐC HỘI KHÓA V (1975 - 1976)



Đông bào các dân tộc ở Việt Bắc làm nhiệm vụ cử tri trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa V, tháng 4/1975.

Quốc hội khóa V được bầu vào ngày 6/4/1975. Đây cũng là Quốc hội đầu tiên của thời kỳ xây dựng đất nước "đàng hoàng hơn, to đẹp hơn" như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Quốc hội khóa V ra đời trong bối cảnh lịch sử miền Nam vừa giải phóng, là nhiệm kỳ ngắn nhất, từ tháng 4/1975 đến tháng 4/1976. Quốc hội chỉ họp 2 kỳ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp 10 phiên nhưng đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước.

Quốc hội khóa V thể hiện đầy đủ bản chất là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của khối đại đoàn kết toàn dân mà nòng cốt là liên minh công nông. Quốc hội quyết định kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, động viên nhân dân ta thi đua xây dựng đất nước, củng cố lực lượng quốc phòng.

5 năm lần thứ hai, mở đầu thời kỳ xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa.

Thành công của hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất Tổ quốc và kết quả của hội nghị được Quốc hội phê chuẩn đã tạo nên không khí phấn khởi mới, động viên toàn dân hăng hái thi đua hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế nhà nước, tích cực chuẩn bị để thực hiện kế hoạch bầu Quốc hội chung của nước Việt Nam thống nhất vào tháng 4/1976.

Quốc hội khóa V, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình có 23 đại biểu. Các đại biểu đã đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân Thái Bình tích cực tham gia các hoạt động của Quốc hội, của các ủy ban của Quốc hội, đẩy mạnh các hoạt động giám sát tại địa phương, phản ánh ý kiến, nguyện vọng của cử tri tới Quốc hội.

NGUYỄN HÌNH - THU HIỀN (tổng hợp)

Bà Lê Thị Thủy, Phó trách Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp cho biết: Với vai trò cơ quan thường trực của Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh, Sở Tư pháp đã tham mưu Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh ban hành kế hoạch tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015. Hiện nay, các ngành thành viên Hội đồng đang đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử, tạo không khí phấn khởi trong toàn dân.

Bà Đỗ Thị Phương Thảo, Trưởng phòng Tư pháp thành phố Thái Bình cho biết: Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của pháp luật về bầu cử tới cán bộ và nhân dân, Phòng đã cấp phát Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 tới ủy ban bầu cử 19 phường, xã

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử

Thời gian qua, ngành Tư pháp đã tích cực chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong đó đặc biệt coi trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử.



Xã Đông Thọ (thành phố Thái Bình) tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử cho bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn, trưởng các ban, ngành và cán bộ, hội viên các đoàn thể.

Ảnh: BÍCH HANH (Đài TTHH thành phố)

trên địa bàn; tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật, cấp phát tài liệu hỏi - đáp về bầu cử cho nhân dân xã Phú Xuân và xã Vũ Chính. Thời gian tới, Phòng tiếp tục tổ chức các hội nghị tuyên truyền pháp luật về bầu cử, cấp phát tài liệu hỏi - đáp về bầu cử do Sở Tư pháp biên soạn cho các phường, xã.

Tại Quỳnh Phụ, bà Nguyễn Thị Trang, Trưởng phòng Tư pháp huyện cho biết, Phòng đã thực hiện nghiêm túc lịch tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015 cùng các văn bản pháp luật có liên quan tới học sinh khối THPT, khối doanh nghiệp, khối xã, thị trấn; gửi tài

liệu hỏi - đáp về bầu cử tới các đơn vị, địa phương; đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn tiếp tục quan tâm chỉ đạo cơ quan, đơn vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về bầu cử để cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân nắm được, tích cực tham gia cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND" do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội phát động.

Để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân, công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về bầu cử đóng vai trò hết sức quan trọng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội. Do đó, công tác tuyên truyền phải đi trước một bước. Thời gian tới, Sở Tư pháp phối hợp với Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật về bầu cử trên các ấn phẩm báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình; phối hợp với UBND, phòng tư pháp các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn mở 40 lớp tuyên truyền pháp luật về bầu cử cho cán bộ và nhân dân; tổ chức in 3.500 cuốn tài liệu hỏi - đáp cấp phát tới các tổ bầu cử trong toàn tỉnh.

THU THUY

Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất trong trường học

Song song với các giờ học chính khóa trên lớp, giáo dục thể chất (GDTC) đóng vai trò quan trọng góp phần rèn luyện và đào tạo học sinh phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức, thể lực. Vì vậy, thời gian qua, ngành Giáo dục đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng môn học này.



Học sinh Trường THCS Liên Giang (Đông Hưng) tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của GDTC và thể thao trường học, những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, từ đó giúp cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh nhận thức đúng đắn về vai trò, trách nhiệm trong việc phát triển GDTC và thể thao trường học. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho việc phát triển GDTC và thể thao trường học. Đặc biệt, để tạo điều kiện cho việc phát triển GDTC và thể thao trường học.

Bà Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: Sự chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, trang thiết bị... đã nâng cao chất lượng các giải thi đấu thể thao, Hội khỏe Phù Đổng. Thông qua duy trì, củng cố và phát triển hệ thống thi đấu các giải thể thao, ngày hội thể thao kết hợp với sinh hoạt, giao lưu văn hóa đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của học sinh đã góp phần phát triển cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ GDTC và thể thao trường học. Hầu hết các trường đều có sân tập, sân chơi đáp ứng nhu cầu dạy và học. Một trong những hoạt động nổi bật của ngành Giáo dục thể chất đẩy công tác GDTC đó là Hội khỏe Phù Đổng hàng năm. Theo đó, 100% trường tiểu học, THCS, THPT định kỳ hàng năm tổ chức các giải thi đấu thể thao, Hội khỏe Phù Đổng cấp trường và tham gia Hội khỏe Phù Đổng huyện, thành phố,

điểm, thì nay, bên cạnh dạy GDTC chính khóa theo quy định, nhà trường còn đẩy mạnh hoạt động của các đội, nhóm theo sở thích: bóng rổ, bóng chuyền; tiếng Anh... Đồng thời, tăng cường các hoạt động ngoài giờ, lồng ghép các môn thể thao như: kéo co, nhảy lò cò, chạy tiếp sức... Song song với đó, Công đoàn và Đoàn Thanh niên nhà trường phối hợp tổ chức nhiều hoạt động, phong trào thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn để học sinh, giáo viên có cơ hội phát huy tài năng. Các hoạt động này đã lôi cuốn học sinh vào các hoạt động tập thể để rèn luyện sức khỏe, phát huy sự nhanh nhẹn, tập trung, tinh thần đồng đội. Chất lượng các giải thi đấu tại Hội khỏe Phù Đổng của ngành Giáo dục từng bước

được nâng lên, đặc biệt là môn chạy và nhảy xa. Từ đó khẳng định vai trò của hoạt động GDTC và phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong các nhà trường. Với việc đổi mới phương pháp dạy học môn GDTC, qua các giờ học rèn luyện thể chất, học sinh sẽ lấy lại cân bằng về thể lực và hình thành các kỹ năng cho bản thân. Em Nguyễn Văn Tuấn, Trường THCS Liên Giang chia sẻ: Ngoài các giờ học tập trên lớp, đến tiết học thể dục chính là lúc em được vận động thông qua các bài tập thể dục và chơi các môn thể thao mà mình yêu thích. Điều đó giúp em thoải mái hơn khi vào các tiết học tiếp theo.

Không chỉ cấp học phổ thông, ở cấp mầm non, các nhà trường đã tăng cường GDTC cho trẻ thông qua chuyên đề "Nâng cao chất

lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non". Trường Mầm non Hồng Tiến (Kiến Xương) là điểm sáng trong thực hiện chuyên đề này.

Cô giáo Trần Thị Nhuận, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Các hoạt động thể dục kỹ năng luôn được các cô giáo xây dựng phù hợp với chủ đề và độ tuổi của từng nhóm, lớp. Khi xây dựng kế hoạch có sự phân loại từng nhóm vận động như vận động tinh, vận động thô, nhóm trườn, trèo, bắt, ném... được phân bố đều trong năm học. Nhằm tạo tính hợp lý nhưng cũng không kém phần phong phú hấp dẫn trẻ. Khu phát triển vận động gồm khu cho trẻ chơi với cát và nước, các trò chơi dân gian như cầu ca, bắt cua, bắt ngao, bắt tôm, bắt cá, trò chơi bắt vịt, chơi đong đong nước, thả thuyền, chơi vật chìm, vật nổi, vật trôi được, vật không trôi được. Thông qua các hoạt động này, trẻ được trải nghiệm cảm giác của đôi chân khi đi trong nước và đi trên cát, sỏi, nền gạch. Ngoài ra, trẻ được tham gia các hoạt động như tập thể dục hàng ngày, giờ học thể dục kỹ năng. Qua đó giúp trẻ tính dẻo dai, bền bỉ, rèn sự khéo léo nhanh nhạy đồng thời giúp trẻ có tinh thần sáng khoái, khỏe mạnh.

Mặc dù GDTC mang lại hiệu quả to lớn nhưng hiện nay khó khăn lớn nhất đối với môn học này là thiếu địa điểm tập luyện, nhà đa năng, cơ sở vật chất xuống cấp. Để nâng cao chất lượng hoạt động GDTC, việc đầu tư xây dựng, tu sửa nhà đa năng cũng như tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học là việc làm cần thiết.

ĐẶNG ANH

Ra mắt thư viện số về lịch sử Việt Nam

(nhandan.com.vn) Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội và Thư viện Quốc gia Việt Nam vừa khai trương cổng thông tin Pháp - Việt mang tên Thư viện Hoa phượng vĩ, gồm những thông tin giá trị về lịch sử Việt Nam. Thư viện có địa chỉ truy cập https://heritage.bnf.fr/france-vietnam, với hai ngôn ngữ tiếng Pháp và tiếng Việt.

Đây là kết quả hợp tác giữa Thư viện Quốc gia Pháp và Việt Nam trong suốt hai năm 2019 - 2020 nhằm tái hiện những mối tương tác về văn hóa, lịch sử giữa hai nước từ thế kỷ XVII (năm 1922) đến giữa thế kỷ XX (năm 1954). Khoảng 2.164 tài liệu được tập hợp, số hóa từ các kho lưu trữ của hai thư viện quốc gia Việt Nam và Pháp cũng như Trung tâm hợp tác thể về nghiên cứu nông nghiệp vì sự phát triển Pháp (CIRAD) để đăng tải trên cổng thông tin. Nội dung của cổng thông tin được chia thành tám nhóm chủ đề: lưu chuyển, truyền thống, tư tưởng, văn học, chuyển giao văn hóa, các triều đại và chính quyền, khoa học và xã hội, đời sống kinh tế. Mỗi thư mục chủ đề lớn này lại chia thành các tiểu mục.

Đại sứ quán Pháp cho biết, Thư viện Quốc gia Việt Nam và Thư viện Quốc gia Pháp là hai nơi đang lưu trữ bộ sưu tập lớn nhất thế giới về tư liệu Đông Dương cũng như Việt Nam từ thế kỷ XVII cũng như giữa thế kỷ XX. Vì vậy, cổng thông tin Pháp - Việt ra đời sẽ giúp cho nguồn tư liệu giai đoạn này có thể giúp bạn đọc tiếp cận tư liệu một cách thuận lợi, dễ dàng hơn, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu nguồn tư liệu di sản của thế giới.

Phục tra khách hàng có sản lượng điện tăng hoặc giảm từ 30%

(chinhphu.vn) Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) yêu cầu các Tổng công ty Điện lực trực thuộc tiến hành phục tra đối với những khách hàng có sản lượng điện tăng hoặc giảm từ 1,3 lần so với tháng trước. Đây là một trong những yêu cầu của EVN đối với các Tổng công ty Điện lực về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong mùa khô, nắng nóng năm 2021.

Vào mùa nắng nóng thường lượng điện của khách hàng sử dụng tăng cao cho các mục đích làm mát, đặc biệt là điều hòa, làm hóa đơn thanh toán tiền điện tăng so với các thời điểm khác trong năm. Bên cạnh đó, hiện nay còn tỷ lệ công tơ có được sử dụng do hết điện. Công nhân trong quá trình thực hiện ghi chỉ số đối với những công tơ loại này sẽ khó tránh khỏi những sai sót (mặc dù tỷ lệ sai sót này rất nhỏ) nên trong quy trình ghi chỉ số EVN thực hiện phục tra đối với những khách hàng có sản lượng điện sử dụng tăng, hoặc giảm 30% so với tháng trước để kiểm các sai sót, nhằm lần trong việc ghi chỉ số công tơ dẫn đến những bức xúc của khách hàng nhất là trong cao điểm mùa nắng nóng.



Khách hàng có thể kiểm tra chỉ số điện tại chỗ.

EVN cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc cảnh báo đến các khách hàng có sản lượng điện đột biến so với tháng trước. Thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm soát chỉ số và công tác lập hóa đơn tiền điện. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tuyên truyền tiết kiệm điện; hướng dẫn khách hàng chủ động nắm bắt thông tin sử dụng điện và giám sát chỉ số công tơ như ứng dụng CSKH, web CSKH, công cụ ước tính điện năng tiêu thụ, công cụ tính toán tiền điện.